



จดหมายข่าว

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

EDITOR TALK

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านเลยนะคะ นี่ก็ใกล้จะสิ้นงบประมาณปี 54 แล้ว ตอนนี้นักวิชาการเท่าที่เห็นก็กำลังปั่นงานให้ผลงานออกมาก่อนใหญ่ โดย เฉพาะฝ่ายยุทธศาสตร์ของ กพฉ. ที่ปีนี้คุณมนัส มีผลงานเป็นเอกสารวิชาการหลายเล่มทีเดียว (คงเหนื่อยน่าดู) ทางบก. ก็กำลังจีบขอผลงานมานำเสนอผ่านจดหมายข่าว กพฉ. เพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนที่เอกสารจะออกเป็นเล่มเต็ม ก็คงได้ลงให้อ่านกันในฉบับถัดไป สำหรับในฉบับที่ 7 นี้ กพฉ. ก็ได้เข้าร่วมงานสำคัญ หลายงานด้วยกัน ที่เด่นที่สุดเห็นจะต้องยกให้งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศ และมีการถ่ายทอดสดการเปิดงานใน 4 จังหวัด โดยเรามีภาพบรรยากาศในวันเปิดงานมาฝากกันอย่างเต็มอิ่ม รวมทั้งในคอลัมน์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาที่ให้คุณผู้อ่านได้ติดตามและรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้กันในฉบับได้เลยคะ..

น.อ. นานพ่านสื่อ

เจาะลึกเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

ในเดือนกรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางคณะนักวิชาการฝ่ายยุทธศาสตร์กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกร (รอบสุดท้าย) ที่จะทำการประเมินผลการดำเนินงานโครงการกรณีศึกษาเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ ครั้งนี้ก็คงได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์อีกเช่นเดิม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่เทียม เกษตรกรตำบลโพธิ์พัฒนา ที่มีตำแหน่งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลในการคัดเลือกสภาเกษตรกรในปีนี้ พ่วงท้ายด้วย ที่คอยให้ความช่วยเหลือและลงพื้นที่ติดตามไปด้วยกัน การทำงานครั้งนี้เป็นการเก็บตกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำมาประเมินผลโดยผู้ประเมินได้ตั้งประเด็นในการศึกษาครั้งนี้ไว้ 3 ประเด็น ก็คือ (1) คุณลักษณะของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ (2) กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ และ (3) องค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพเกษตรกรกรม



ซึ่งข้อมูลที่ทางคณะจัดเก็บจะเน้นกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานที่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดได้นำความรู้และการสนับสนุนการทำการเกษตรแบบผสมผสานจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์มาใช้ในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จ

จากการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรเหล่านี้ทำให้ทราบว่า เกษตรกรทุกรายมีการประยุกต์เอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียหายของผลผลิตและราคา ไม่ปลูกพืชตามกระแสของสังคม เน้นการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดว่าในช่วงนั้นผลผลิตขาดแคลนหรือล้นตลาด มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมน เมื่อคุณภาพรวมดูเหมือนเกษตรกรเหล่านี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพียงแต่เราคอยเป็นที่ปรึกษา/แก้ไขปัญหา ให้กับเขาก็คงแค่นั้น แต่ถ้ามองให้ลึกถึงการต่อยอด มองถึงมรดกทางความรู้ในการทำการเกษตรให้กับรุ่นลูกหลานซึ่งนับวันจะขาดเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ นั้น เราคงต้องปรับกลยุทธ์ เน้นลงไปทีเกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มศักยภาพการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา จากหน่วยงานที่รับผิดชอบสู่เกษตรกร จากเกษตรกรสู่เกษตรกร จากเกษตรกรรุ่นพ่อแม่สู่เกษตรกรรุ่นลูกหลาน ให้มากขึ้น ที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพราะไม่ว่าจะยังไงประเทศไทยก็ยังคงเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นครัวของโลกต่อไปอยู่ดี...



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร



เนื่องในพระวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-31 ส.ค.54 และได้กำหนดให้จังหวัดสุโขทัยเป็นจุดเปิดงานโครงการ มีการถ่ายทอดสดพร้อมเชื่อมสัญญาณภาพพิธีเปิดจาก จ.สิงห์บุรี สงขลา และสกลนคร กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการ การสาธิต การฝึกอาชีพ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ารับบริการและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน



KM กับการพัฒนางานเขียนขององค์กร

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ กพฉ. พบโดยบังเอิญ เริ่มแรกมีกลุ่มนักวิชาการได้หารือพูดคุยกัน ว่าจะจะทำจดหมายข่าวของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ ก็เพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของกองให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ ทั้งข้อมูลข่าวสารผลการปฏิบัติงาน มีการเสวนอกันภายในที่ประชุมกอง จึงตั้งคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบกับเคลื่องานจดหมายข่าวของกอง เริ่มแรกก็มีปัญหาตรงที่จะเอาเรื่องไหนมาลงข่าว ใครจะเป็นคนเขียนส่ง ใครจะดูแลให้ออกได้ตรงเวลาทุกเดือน งานนี้คงต้องยกคุณงามความดีให้ บก. ที่ทำหน้าที่ระดับประคองให้จดหมายข่าวของเราได้ออกเดินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 3 เป็นอย่างดี

ปัญหางานเขียน เริ่มแรกก็มีคำถามว่าใครจะเขียนก็เลยหาตัวยื่นก่อน ช่วยๆ กันเขียน ช่วงหลังก็แบ่งหน้าที่กันไป ใครไม่เคยเขียนก็ต้องหัดเขียน ใครมีผลการปฏิบัติงานที่เด่นๆ ก็นำมาเขียนประชาสัมพันธ์ จากกระบวนการดังกล่าว คนในกองเริ่มจะสนใจและมีความชำนาญในงานเขียนมากขึ้น มีคนเขียนหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้น นอกจากจะให้เขียนกันเองแล้ว ก็ยังมีการบรรยายเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานเขียนโดยเชิญวิทยากรผู้ชำนาญการมาให้ความรู้ และเราก็มีโครงการประกวดงานเขียน โดยให้ทุกคนเขียนเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากเขียนส่งมาทางคณะทำงาน โดยจะจัดเป็นงานวันเขียนของกอง เพื่อตัดสินและมีรางวัลให้ด้วย

งานนี้ทางจดหมายข่าวก็เลยถือโอกาสที่จะลงงานเขียนต่างๆ เหล่านี้ ในจดหมายข่าวฉบับต่อไป เพื่อเผยแพร่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านท่านอื่นๆ ที่อาจจะผันตัวมาเป็นผู้เขียนกันบ้างก็ได้....

มณเฑียร เลี้ยงก้อง

ออกกำลังกายสมอง

ฉบับนี้เรามีเทคนิควิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยออกกำลังสมองมาแนะนำเสนอให้ฝึกกันนะคะ

1. พยายามเดินถอยหลังแทนการเดินไปข้างหน้า เพียงอย่างเดียว
2. พยายามนับเลขถอยหลัง
3. ลองหัดใช้มือที่ไม่ถนัดเขียนหนังสือ
4. ถ้าเป็นพนักงานบัญชีและทำงานกับตัวเลข ลองหัดร้อยสร้อยข้อมือ หรือหัดทำเค้กถ้วยต่างๆ
5. ถ้าทำงานด้านศิลปะ ให้หัดเล่นเกมส้อมพิวเตอร์ หัดขับรถโกคาร์ท
6. ถ้าทำงานสำนักงานหรือทำงานกับคอมพิวเตอร์ ให้กระตุ้นร่างกายให้เคลื่อนไหวด้วยการเดินรำหรือลีลาศ
7. ถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพ ให้เล่นเกมส้อมพิวเตอร์ หรือเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อช่วยให้เกิดความคิดในการออกกำลังสมองทั้ง 2 ด้าน ป้องกันสมองฝ่อโดยไม่ต้องใช้ยา ความลับก็คือ ให้พยายามทำสิ่งตรงข้ามกับงานประจำ เพื่อให้สมองได้รับการกระตุ้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา “เริ่มเสียแต่วันนี้นะคะ”

สมองซีกซ้าย	หน้าที่	สมองซีกขวา
<ul style="list-style-type: none"> ทำหน้าที่วิเคราะห์ การคิดเป็นเหตุผล การรับรู้เรื่องภาษา 	<p>ความแตกต่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมอารมณ์ การจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
<ul style="list-style-type: none"> การคิดเป็นเหตุเป็นผล และเป็นขั้นตอน ทำความเข้าใจ และจดจำ รับข้อมูลที่ละเอียด และรับเป็นขั้นตอน เรียงตามลำดับ รับข้อมูลที่ละเอียด 	<p>เวลาอ่านหนังสือ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การคิดไม่เป็นขั้นตอน การทำความเข้าใจ และจดจำ การรับข้อมูลที่ละมกๆ ใน 1 ครั้ง การรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว
<ul style="list-style-type: none"> ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถในการคำนวณ ความสามารถในภาษาวิเคราะห์ 	<p>เวลาทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการมองการณ์ไกล

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือธรรมลีลา